

สรุปข้อสั่งการ

ในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๑. นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำ ๑๐ นโยบายสำคัญเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุข ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ ๒) น้ำดื่มสะอาดฟรี ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ๓) การลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า และน้ำมันของทุกส่วนราชการ ๔) พลังงานสะอาด ๕) การจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพล ๖) การบริการประชาชนแบบ One Stop Service ๗) การอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ๘) การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย ๙) การแก้ไขปัญหาหยาเสพติด ๑๐) สนับสนุนการพัฒนาาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ และการเตรียมความพร้อมท้องถิ่นรองรับสังคมผู้สูงอายุ <p>ขอความร่วมมือสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายสำคัญทั้ง ๑๐ ประเด็น และเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดทราบ นอกจากนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนทำงานโดยยึดหลักการ “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” เข้าใจสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>	กยผ. / สล. และ สจ.
	<p>๒. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินงานจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๕ อันดับแรก <ol style="list-style-type: none"> ๑) จังหวัดระนอง เบิกจ่ายร้อยละ ๙๔.๕๖ ๒) จังหวัดชัยนาท เบิกจ่ายร้อยละ ๙๑.๑๗ ๓) จังหวัดระยอง เบิกจ่ายร้อยละ ๘๙.๖๖ ๔) จังหวัดสมุทรสงคราม เบิกจ่ายร้อยละ ๘๖.๘๙ ๕) จังหวัดตราด เบิกจ่ายร้อยละ ๘๖.๖๒ 	กพส. และ สจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	<p>- ผลการดำเนินงานจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๕ อันดับแรก</p> <p>๑) จังหวัดภูเก็ต เบิกจ่ายร้อยละ ๑๘.๑๐</p> <p>๒) จังหวัดพะเยา เบิกจ่ายร้อยละ ๒๐.๕๔</p> <p>๓) จังหวัดอำนาจเจริญ เบิกจ่ายร้อยละ ๓๒.๒๘</p> <p>๔) จังหวัดอุบลราชธานี เบิกจ่ายร้อยละ ๓๗.๙๗</p> <p>๕) จังหวัดมุกดาหาร เบิกจ่ายร้อยละ ๓๘.๒๔</p> <p>ทั้งนี้ หากมีงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินงานให้ส่งคืน งบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป</p>	
	<p>๓. การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณ พร้อมแนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือขยายเวลาให้เทศบาล ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล บันทึกค่าของงบประมาณ ในระบบ SOLA ได้ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ และขอให้จังหวัดตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารค่าของส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการพิจารณา กลั่นกรองคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาในระดับ จังหวัดแล้วในรูปแบบคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ รวมทั้งบันทึกขอตั้งงบประมาณในระบบ e – budgeting ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด</p>	กพส. และ สกจ.
	<p>๔. การขับเคลื่อนโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และการทวนสอบ</p> <p>ครัวเรือนที่มีการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ปัจจุบันมีจำนวน ๑๔,๓๓๙,๐๔๙ ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด (Thai QM) ๑๔,๔๗๔,๒๕๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๗</p> <p>การทวนสอบครั้งที่ ๓ จะดำเนินการทั้ง ๗๖ จังหวัด จึงขอความ ร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) จังหวัดที่ยังมีผลการดำเนินการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ไม่ครบร้อยละ ๑๐๐ ให้เร่งรัดจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้ครบถ้วนทุกครัวเรือน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>๒) สำหรับจังหวัดที่มีผลดำเนินการครบร้อยละ ๑๐๐ แล้ว ให้รายงาน ผลการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนแก่คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยจังหวัด เพื่อรับรองผล</p>	กสว. และ สกจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	<p>๓) มอบหมายทีมปฏิบัติการสุ่มตรวจ และภาคีเครือข่ายดำเนินการ สุ่มตรวจการติดตั้งการใช้งานถังขยะเปียกอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔) ชักซ้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อรับการทวนสอบ</p> <p>๕) รณรงค์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน โดยใช้กลไกอาสาสมัครท้องถิ่น รักษโลก (อถล.)</p>	
	<p>๕. การรื้อเรียนโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- สาเหตุของปัญหาที่พบหลัก ๆ จำนวน ๒ ประเด็น คือ</p> <p>๑) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อาจจะไม่มีการ ประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียรับรู้ถึงข้อมูล ข่าวสารและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอและทั่วถึง</p> <p>๒) ประชาชนในพื้นที่ยังมีข้อห่วงใย กังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคตต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และต่อสุขภาพของประชาชน</p> <p>- ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) กรณียังไม่ได้ดำเนินโครงการ</p> <p>๑.๑) เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น</p> <p>๑.๒) ทำให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดที่มี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เห็นความสำคัญในการตรวจสอบข้อมูล ข่าวสารในข้อเท็จจริงในพื้นที่ว่า โครงการยังมีประชาชนในพื้นที่ต่อต้าน คัดค้านหรือไม่ ก่อนพิจารณาเห็นชอบโครงการ</p> <p>๒) กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นชอบ โครงการแล้ว</p> <p>๒.๑) ถือเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าของโครงการ ที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไป</p> <p>๒.๒) เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้ทำความเข้าใจ กับประชาชนในพื้นที่ให้รับรู้รับทราบ</p>	<p>กสว. และ สกจ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	<p>๖. รางวัล “จังหวัดสะอาด” จังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดยโสธร - ภาคภาคกลางและภาคตะวันตก จังหวัดสิงห์บุรี - ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี - ภาคใต้ จังหวัดสตูล <p>ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ให้จังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเตรียมจัดนิทรรศการ ณ สถานที่จัดงานมอบรางวัลจังหวัดสะอาด</p> <p>๒) ให้ท้องถิ่นจังหวัดรายงานผลการประกวดต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด</p> <p>๓) ให้จังหวัดที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แจ้งผู้เข้าประกวดเตรียมตัวมารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลจังหวัดสะอาด</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้ทุกจังหวัดติดตามการจัดการประกวดจังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป</p>	กสว. และ สจจ.
	<p>๗. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)</p> <p>คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง จำนวน ๒,๒๖๓,๔๖๙,๒๐๐ บาท ประกอบด้วย</p> <p>๑) เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย จำนวน ๗๖๘,๘๙๙,๘๐๐ บาท เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑,๑๘๗,๘๕๓,๒๐๐ บาท</p> <p>๒) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๐๖,๗๑๖,๒๐๐ บาท</p> <p>โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๘๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายการดังกล่าวทราบ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๖๗๓๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)</p> <p>ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการตามหนังสือข้างต้นและกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณหากได้รับการจัดสรร</p>	กศ. และ สจจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	<p>๘. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.</p> <p>ขอเชิญผู้บริหาร ท้องถิ่นจังหวัด ข้าราชการ และบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมเป็นเจ้าภาพ และอนุโมทนาในกุศลครั้งนี้</p>	<p>สส. และ สจจ.</p>
	<p>๙. บทวิเคราะห์ภาวะล้มละลาย เมืองเบอร์มิงแฮม, สหราชอาณาจักร</p> <p>เมืองเบอร์มิงแฮม, สหราชอาณาจักร เป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒ รองจากเมืองลอนดอน มีประชากร ๑.๑ ล้านคน ใช้โครงสร้างประเภท Metropolitan Borough ครองเสียงข้างมากโดยพรรคแรงงาน (Labour Party) โดยเมืองเบอร์มิงแฮม ได้ประกาศมาตรา ๑๑๔ เข้าสู่ภาวะล้มละลาย ภายใต้ Local Government Finance Act ๑๙๘๘ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณใหม่ได้</p> <p><u>สาเหตุที่ล้มละลาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รัฐบาลจัดสรรเงินให้ท้องถิ่นน้อยลง ๑,๐๐๐ ล้านปอนด์ ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา - ภาวะเงินเฟ้อ ๖.๘ % ทำให้ต้นทุนการจัดบริการสาธารณะสูงขึ้น - ภาระงบประมาณจากการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น - รายได้ภาคธุรกิจน้อยลง ทำให้เก็บภาษีได้น้อย มีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๒๗ - การจ่ายค่าชดเชยให้แรงงานหญิงตามคำพิพากษาของศาลกว่า ๗๖๐ ล้านปอนด์ - เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาคอมมอนเวลท์เกมส์ใช้ไป ๑๘๔ ล้านปอนด์ <p><u>การถอดบทเรียนเพื่อไปสู่การปฏิบัติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอในการจัดทำบริการสาธารณะ - ติดตามสถานะทางการคลังท้องถิ่น และกำกับดูแลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๓ วินัยการเงินการคลัง ส่วนที่ ๖ การคลังท้องถิ่น - ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจ้าง Outsource หรือทำข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง กรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดทำบริการสาธารณะที่มีการลงทุนสูง 	<p>Ad Hoc / สำนัก/กอง และ สจจ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	<p>๑๐. การช่วยเหลือชาวมัณิให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม</p> <p>ชาวมัณิได้กระจายตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง รวม ๘๐๐ คน (พื้นที่ที่เป็นชาวคือ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน ๓๐ คน)</p> <p>การช่วยเหลือชาวมัณิ จำนวน ๓๐ คน ที่ผ่านมา มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำบัตรประชาชน จำนวน ๒๖ คน และยังไม่สามารถทำบัตรประชาชนได้เนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์ จำนวน ๔ คน - ชาวมัณิ จำนวน ๑๖ คน มีอายุครบ ๑๘ ปี ได้สิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - ในปี ๒๕๖๖ พมจ. มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ โดยจัดสรรได้เพียง ๑ ราย เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท เนื่องจาก ๓๐ คน มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน - เด็กแรกเกิดจนถึงเด็ก ๑๒ ขวบทุกคนได้รับวัคซีน - เด็ก จำนวน ๘ คน ได้เรียนโรงเรียนบ้านป่าพน (สพฐ.) <p>การเตรียมการให้ความช่วยเหลือชาวมัณิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการความช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์แบบรอบด้าน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำฐานข้อมูลทุกด้านของชาวมัณิ - คัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติการรับสิทธิสวัสดิการรัฐ - ศึกษาวิถีชีวิตชาวมัณิ และวิเคราะห์แนวทางช่วยเหลือที่ไม่กระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิม <p>ขอให้ทุกสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ติดตามข่าวสาร และเสนอแนะวิธีการช่วยเหลือต่อไป</p>	Ad Hoc / สำนัก/กอง และ สจจ.

สรุปข้อสั่งการ
ในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีฯ (นายสุรพล เจริญภูมิ)	<p>๑. การจัดกิจกรรม KM Festival</p> <p>ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรม Km Festival ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร ขอให้ติดตามการจัดกิจกรรม KM Festival ในครั้งต่อไป และสำหรับจังหวัด ขอให้ประชาสัมพันธ์ความรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป</p>	สำนัก/กอง และ สถจ.
	<p>๒. การขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะนัดหมายประชุมเพื่อซักซ้อมการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ผ่านระบบ Zoom โดยจะเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและจะให้มีการรายงานข้อมูลกลับด้วยว่าการให้บริการมีระดับความพึงพอใจเพียงใดและมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติม เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการรับบริการของภาครัฐในศูนย์บริการใกล้บ้านที่ครอบคลุมทุกพื้นที่</p>	ก.พ.ร.สถ. และ สถจ.
	<p>๓. ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (PMQA 4.0)</p> <p>สำหรับการประเมินผลการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบตัวชี้วัดของส่วนราชการ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีผลการประเมินอยู่ในค่าเป้าหมายขั้นสูง ๔๔๒.๗๔ คะแนน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๗๖ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินในครั้งนี้</p>	ก.พ.ร.สถ./ สำนัก/กอง และ สถจ.
	<p>๔. งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>สำหรับงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการดำเนินการขอให้จังหวัดใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน</p>	กยพ. และ สถจ.